



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน
เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้ดำเนินการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในตำแหน่งเลขที่และสังกัดเดิมที่ครองอยู่ ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทวิชาการ ในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. ๒๕๖๔ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงาน ป.ป.ท. ลงวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. และคำสั่ง อ.ก.พ. สำนักงาน ป.ป.ท. ที่ ๒๖๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท.

บัดนี้ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ได้โปรดพิจารณาประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในตำแหน่งเลขที่และสังกัดเดิมที่ครองอยู่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลฯ จำนวน ๘ ราย พร้อมเค้าโครงเรื่องผลงานที่ส่งประเมิน รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ โดยให้ผู้ผ่านการประเมินบุคคลฯ จัดทำรายละเอียดเอกสารผลงานประกอบการประเมินผลงาน จำนวน ๕ เล่ม (ฉบับจริง ๑ เล่ม และสำเนา ๔ เล่ม) ตามคู่มือการประเมินบุคคลและผลงานในการเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ โดยต้องเป็นผลงานที่ได้นำเสนอเค้าโครงเรื่องต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐไว้แล้ว ตามจำนวนและเงื่อนไขที่กำหนดในประกาศ อ.ก.พ. สำนักงาน ป.ป.ท. ลงวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้จัดส่งผลงานให้สำนักงาน ป.ป.ท. ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่มีประกาศ หากละเลยเพิกเฉยหรือไม่ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดภายในกำหนด ให้ถือว่าผู้ผ่านการประเมินบุคคลฯ สมครใจยินยอมไม่ประสงค์เข้ารับการประเมินดังกล่าว

อนึ่ง หากมีผู้ใดประสงค์ทักท้วงผลงาน และข้อเสนอแนวคิดของผู้ผ่านการประเมินบุคคลฯ ตามบัญชีแนบท้ายประกาศฉบับนี้ ขอให้แจ้งสำนักงาน ป.ป.ท. โดยเร็ว หากพบว่าข้อทักท้วงมีมูลจะดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ต่อไป แต่หากตรวจสอบแล้วมีหลักฐานว่าข้อทักท้วงนั้นเป็นการกลั่นแกล้งหรือมีเจตนาแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ผู้ทักท้วงจะถูกดำเนินการทางวินัยตามที่เห็นสมควร

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายภูมิวิศาล เกษมสุข)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
(แบบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งที่ขอรับ การประเมิน	ผลงานที่ผ่านมา จำนวน ๒ เรื่อง	ปี พ.ศ. ที่ดำเนินการ	สัดส่วนของผลงาน		ผลงานที่แสดงถึงแนวคิดพัฒนางาน จำนวน ๑ เรื่อง
					สัดส่วน เฉพาะตน	สัดส่วนของ ผู้ร่วมดำเนินการ	
๑	นางสาวนิตพร มีไพฑูริย์	นิติกรชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๗๓ กลุ่มงานคดี กองกฎหมาย	๑. การดำเนินการแก้ต่างคดีปกครองในศาลปกครอง อุบลราชธานี โดยมีพฤติการณ์และฐานคดีเรียกเก็บภาษี โรงเรือนและที่ดินจากผู้กล่าวหาเกินกว่าจำนวนที่เทศบาลตำบล ม่วงสามสิบเรียกเก็บ และแก้ไขใบเสร็จรับเงินของเทศบาลตำบล ม่วงสามสิบ ๒. การดำเนินการแก้ต่างคดีปกครองในศาลปกครองสงขลา โดยมีพฤติการณ์และฐานคดีเป็นเจ้าพนักงานเรียกและรับ ทรัพย์สินสำหรับตนเองโดยมิชอบ	๒๙ พ.ย. ๖๕ - ๑๘ ม.ค. ๖๕ (๑ เดือน)	๙๐%	นางปวีณา ศิริพานิช ๑๐%	คู่มือการจัดทำคำให้การและแนวทางการต่อสู้ คดีปกครองสำหรับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในสังกัด สำนักงาน ป.ป.ท.
๒	นายสุพจน์ หินทอง	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๘๑ ฝ่ายบริหารทั่วไป กองการต่างประเทศ	๑. การประเมินองค์การคุณธรรม กองการต่างประเทศ สำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๒. การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัด กองการต่างประเทศ สำนักงาน ป.ป.ท. รอบการประเมินที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ (๖ เดือน) ๑ เม.ย. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๕ (๖ เดือน)	๑๐๐%	ไม่มี ไม่มี	การจัดทำคู่มือการดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนนักลงทุนต่างชาติ

๑๙

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งที่ขอรับ การประเมิน	ผลงานที่ผ่านมา จำนวน ๒ เรื่อง	ปี พ.ศ. ที่ดำเนินการ	สัดส่วนของผลงาน		ผลงานที่แสดงถึงแนวคิดพัฒนางาน จำนวน ๑ เรื่อง
					สัดส่วน เฉพาะตน	สัดส่วนของ ผู้ร่วมดำเนินงาน	
๕	นายสรศักดิ์ ชัยอนันต์วรพล	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๒๒๓ กลุ่มงานปราบปรามการทุจริต หน่วยงานไม่สังกัดกระทรวง ทบวง สำนักงานกฤษฎีกา กองปราบปรามการทุจริต ในภาครัฐ ๕	๑.การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนของศูนย์อำนวยความสะดวก การทุจริต กรณี การกล่าวหาห้องเรียน การขอเบิกจ่ายเงิน อุดหนุนการศึกษาของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนอันเป็นที่ ๒.การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนของศูนย์อำนวยความสะดวก การทุจริต กรณี การกล่าวหาเจ้าหน้าที่ตำรวจ สังกัดสถานี ตำรวจนครบาลบางเขน ดำเนินคดีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และปลอมลายมือชื่อผู้กล่าวหาและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้สำนวน การสอบสวนแล้วเสร็จ	๑๘ ธ.ค. ๖๓ - ๒๕ ธ.ค. ๖๔ (๑ ปี)	๑๐๐%	ไม่มี	การเพิ่มมาตรการในการแสวงหาข้อเท็จจริงและ การได้ส่วนข้อเท็จจริง กรณี การสอบปากคำ และข้อห้าม หรือข้อกำหนัดในขณะสอบปากคำ
๖	นายกฤตพงษ์ ดวงมณี	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๓๖๖ กลุ่มงานปราบปรามการทุจริต ในภาครัฐ ๒ สำนักงานป้องกันและปราบปราม การทุจริตในภาครัฐ เขต ๒	๑.การได้ส่วนข้อเท็จจริง กรณี ประธานคณะกรรมการกองทุน แก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ไม่นำเงินที่ได้รับชำระคืนเข้าบัญชีเงินฝากแล้วเบียดบังเงิน ดังกล่าวเป็นของตนเอง หรือเป็นผู้ฉ้อโกงโดยทุจริต ๒.การแสวงหาข้อเท็จจริงและการรวบรวมพยานหลักฐาน กรณี ผู้ถูกกล่าวหาอาศัยโอกาสที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้เป็น ผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ลงลายมือชื่อในหนังสือกราบเรียนขอความเห็นและรับรองการใช้ สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านของตนเองโดยไม่มีการเข้าจริง ก่อนนำ เสนอมายังองค์การบริหารส่วนตำบลฯ พิจารณานอมนิติ และได้รับเงินค่าเช่าบ้านจากองค์การบริหารส่วนตำบล	๒๔ พ.ค. ๖๔ - ๓ ต.ค. ๖๕ (๑ ปี ๕ เดือน)	๗๐%	๑. นายกิริติ ณ พัทลุง ๑๐% ๒. นายสามารถ ชัยพรรคเมือง ๒๐%	การสอบปากคำเพิ่มเติมผู้กล่าวหาในชั้นแสวงหา ข้อเท็จจริงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
				๒๗ ก.พ. ๖๓ - ๑ ก.พ. ๖๔ (๑๑ เดือน)	๑๐๐%	ไม่มี	

